



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๑ ๔๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ม. ๑ ถ.พระยาสุรเสนา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) และกลุ่มไลน์
(LINE Group)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๐๔/๕๒๐๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code FB: ประกันคุณภาพฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. QR Code LINE Group ประกันคุณภาพฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการสร้างเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) และกลุ่มไลน์ (LINE Group) ภายใต้ชื่อ “ประกันคุณภาพการศึกษา สกร.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ติดต่อ สอบถามให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้นักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นบุคคลหลักในการให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เชิญชวนให้บุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่ติดตามเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ภายใต้ชื่อ “ประกันคุณภาพการศึกษา สกร.” เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการรับข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

๒. มอบหมายบุคลากรภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ๑ คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ (LINE Group) ภายใต้ชื่อ “ประกันคุณภาพการศึกษา สกร.” เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลย์ ผลประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

“เรียนดี มีความสุข”

QR Code สิ่งที่มาด้วย

เรื่อง	QR Code
๑. QR Code FB: ประกันคุณภาพฯ	
๒. QR Code LINE Group ประกันคุณภาพฯ	